

## หัวข้อข่าว มาเก๊าพร้อมจะเป็นเมืองที่รวยที่สุดในโลก ในปี 2020

ข่าวประจำสัปดาห์ สดต. ณ เมืองฮ่องกง ระหว่างวันที่ 12 – 18 ส.ค. 2561

**ข้อเท็จจริงข่าว** จากข้อมูลสถิติของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ International Monetary Fund (IMF) คาดการณ์ว่าในปี 2020 มาเก๊าเมืองศูนย์กลางทางคาสิโนจะแซงหน้าเมืองเศรษฐกิจน้ำมันอย่างกาตาร์มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูงสุดในปัจจุบัน

ในปีนี้ IMF ได้จัดอันดับมาเก๊า ซึ่งมี GDP เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 122,489 ดอลลาร์สหรัฐฯ รองจากกาตาร์ ที่มี GDP เฉลี่ยต่อหัวสูงสุดอยู่ที่ 128,702 เหรียญสหรัฐฯ อันดับที่สาม คือ ลักเซมเบิร์ก อยู่ที่ 110,870 เหรียญสหรัฐฯ และสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่สี่ อยู่ที่ 98,014 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ฮ่องกงครองอันดับที่สิบ โดยมี GDP เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 64,533 เหรียญสหรัฐฯ

การคาดการณ์ของ IMF คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มาเก๊ายังคงเปิดช่องว่างในคู่แข่งไปเรื่อย ๆ จนถึงปี 2023 อย่างไรก็ตามนาย Sérgio Almeida Correia นักวิจารณ์สังคม ได้เขียนบทความไว้ในบล็อกของเขาว่า "ในด้านของคุณภาพชีวิต พื้นที่สีเขียว มลภาวะ การศึกษา สุขภาพ การกีฬา พลังงานทดแทน การรีไซเคิลขยะชุมชน สุขอนามัยและความสะอาดของพื้นที่สาธารณะ การจัดการสำหรับคนพิการ ถนนสำหรับจักรยาน และระบบขนส่งสาธารณะของมาเก๊าอาจไม่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ลำดับต้นๆ อย่างแน่นอน"

เมืองมาเก๊ามีประชากรมากกว่า 650,000 คน ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 30.8 ตารางกิโลเมตร ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้จัดให้มาเก๊าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกด้วยความหนาแน่น 21,322 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนฮ่องกงซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นอันดับสี่ อยู่ที่ 6,490 คนต่อตารางกิโลเมตร รองจากโมนาโกและสิงคโปร์



ที่มา : South China Morning Post

**ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สดต.** จากการที่รัฐบาลจีนได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้เมืองมาเก๊าเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้จาก GDP เฉลี่ยต่อหัวเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามข้อมูลของ IMF ดังนั้นภาคการให้บริการด้านโรงแรม และร้านอาหาร จึงเป็นโอกาสอันดีของธุรกิจไทยในการขยายการส่งออกสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและอาหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคลากรต่างๆ อาทิ พนักงานโรงแรม บุคคลากรด้านสปา พ้อครัว พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ตลอดจนสินค้าอาหารซึ่งคาสิโนในมาเก๊านั้นมีความต้องการด้านอาหารตลอด 24 ชั่วโมง

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ